



กรอบ

ภาษาอังกฤเข่นำ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

จิตติพร อุนรัตน์
กองการต่างประเทศ สป.

ขบายต่างประเทศของรัฐบาลปัจจุบันมุ่งมั่นในการส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติ เสริมสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่นของประชาคมระหว่างประเทศ โดยการดำเนินนโยบายที่เป็นมิตรกับนานาประเทศ และสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งนี้ การดำเนินนโยบายต่างประเทศในกรอบพหุภาคีถือเป็นนโยบายที่สำคัญอย่างหนึ่ง จึงขอเสนอสาระเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคีที่สำคัญ ดังนี้

ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ลักษณะสำคัญ
1. ความร่วมมือเอเชีย	Asia Cooperation Dialogue (ACD)	มีหลักการสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอเชียโดยอาศัยความแตกต่างหลากหลายและทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเอเชียมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในปัจจุบันมีประเทศสมาชิก 28 ประเทศ
2. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ระหว่างกัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม	Ayeyawady-<Chao Phraya>-Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS)	เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งและความหลากหลายของทั้งห้าประเทศสมาชิกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุล
3. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค)	Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)	เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจ (economy) 21 เขตเศรษฐกิจ ¹ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
4. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน	Association of Southeast Asian Nations-ASEAN	เป็นกรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาคอ้างไว้ซึ่งสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมการกินดีอยู่ดี บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันมี 10 ประเทศสมาชิก ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
5. การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	ASEAN Regional Forum (ARF)	ARF เป็นผลสืบเนื่องจากมติของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 4 ที่สิงคโปร์ เมื่อปี 2535 ซึ่งผู้นำรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะแสวงหาเวทีในการนำรัฐสมาชิกเข้ามาเกี่ยวพันในกรอบความร่วมมือทางด้านความมั่นคง และส่งเสริมการหารือด้านความมั่นคงกับประเทศคู่เจรจา 10 ประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐฯ แคนาดา จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์ และรัสเซียเป็นเวทีปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านการเมืองและความมั่นคง โดยมุ่งที่จะส่งเสริมความไว้วางใจ เชื่อใจ ความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศผู้เข้าร่วม และพัฒนาแนวทางการดำเนินการทูตเชิงป้องกัน ซึ่งมุ่งป้องกันการเกิด และขยายตัวของความขัดแย้งข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศ

¹ ในบริบทของเอเปคจะใช้คำว่า "เขตเศรษฐกิจ (economy)" แทนคำว่า "ประเทศ" เนื่องจากมีสมาชิกของเอเปคสองราย คือ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและจีนไทเป มิได้มีสถานะเป็นประเทศ แต่ได้รับการยอมรับให้เข้าเป็นสมาชิกในฐานะที่เป็นเขตเศรษฐกิจที่มีความสำคัญในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก



กรอบความร่วมมือ ระหว่างประเทศ (2)



ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ลักษณะสำคัญ
6. การประชุมเอเชีย-ยุโรป	Asia-Europe Meeting (ASEM)	การประชุมประกอบด้วยประมุขและหัวหน้ารัฐบาลจากยุโรป 15 ประเทศ ซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ อิตาลี ไอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน และสหราชอาณาจักร) และคณะกรรมการการยุโรป และเอเชีย 10 ประเทศ คืออาเซียน 7 ประเทศ (บรูไน ดารุซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม) รวมทั้ง จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความเชื่อมโยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคเอเชีย-ยุโรปให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
7. ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ	Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)	เป็นกรอบความร่วมมือระหว่าง 7 ประเทศในภูมิภาคอ่าวเบงกอล ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย พม่า เนปาล ศรีลังกา และไทย โดยประเทศสมาชิกจะต้องมีภูมิประเทศติดอ่าวเบงกอลหรือฟิซิงอ่าวเบงกอลเป็นหลัก
8. สหภาพยุโรป	European Union (EU)	ประเทศในทวีปยุโรป 25 ประเทศ (ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร ไชปรัส เช็ก เอสโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลตา โปแลนด์ โสโลวีเนีย และสโลวาเกีย) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการสร้างกระแสและทิศทางการเมือง ความมั่นคงเศรษฐกิจ และสังคมระดับโลก

ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ลักษณะสำคัญ
9. โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง	Greater Mekong Subregion (GMS)	เป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB: Asian Development Bank) เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้าการลงทุน อุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ สนับสนุน การจ้างงานและยกระดับความเป็นอยู่ของ ประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นส่งเสริมและพัฒนา ความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษา ระหว่างกัน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและ เพิ่มขีดความสามารถรวมทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจ ในเวทีการค้าโลก
10. แผนงานการพัฒนาเขต เศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย	Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)	เกิดจากการที่ผู้นำทั้ง 3 ประเทศได้เห็นชอบที่จะ ให้ผลักดันการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในลักษณะไตรภาคีระหว่างภาคใต้ของไทย ภาคเหนือของมาเลเซีย และพื้นที่บนเกาะสุมาตรา ของอินโดนีเซีย โดยธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ได้ทำ การศึกษาความเป็นไปได้และกำหนดแนวทาง การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจระหว่าง 3 ประเทศ ให้มีการใช้ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยเน้น ความร่วมมือด้านการผลิต การส่งเสริมการลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ พื้นที่ IMT-GT รวมทั้งมุ่งเน้นให้มีการพัฒนา การเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะ โครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณสุขภาค ระหว่างประเทศ

ข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศ